



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ  
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

.....  
ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ประกาศรับสมัคร  
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ จึงตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป ของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ  
คัดเลือกจำนวน ๒ ราย ตามรายละเอียดบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  
**รายละเอียดการสอบคัดเลือก มีดังนี้**

๑. ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงตามที่  
ผู้สมัครแจ้งในใบสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครสอบ  
คัดเลือก ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาทำสัญญาหากคัดเลือกได้และไม่  
สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

๒. กำหนดการสอบคัดเลือก ภาค ก และ ภาค ข ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ สนามสอบ สำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

๓. ให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบคัดเลือกและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของ  
รัฐซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัว ๑๓ หลัก มาแสดงในวันสอบด้วย

๔. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำนวณ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด นาฬิกา กระเป๋า  
เครื่องเขียน กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย เครื่องประดับทุกชนิด อุปกรณ์ สิ่งของต่าง ๆ ที่ไม่ผ่านเครื่องตรวจสอบ  
เข้ามาในบริเวณสนามสอบ **โดยเด็ดขาด**

๕. ปากกา สีน้ำเงินหรือสีดำ

๖. การแต่งกายของผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วย ชุดสากลนิยม

๗. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเคร่งครัด

สำหรับผู้สมัครคัดเลือกไว้แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบตามประกาศนี้ หากผู้ใดยืนยันว่าเป็นผู้มี  
คุณสมบัติทั่วไป ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกให้นำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ในเวลาราชการ ภายในวันที่อังคารที่ ๖ สิงหาคม  
๒๕๖๗ ทั้งนี้ เพื่อจะได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป จะได้  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป หากพ้นกำหนดตามประกาศนี้แล้วจะไม่รับพิจารณาและ  
ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ ที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต ๑ ฉบับลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

( นายสวัสดิ์ แสงขัน )

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

**ผู้มีสิทธิ์**

ลำดับ	รหัสประจำตัว	ชื่อ - สกุล			ตำแหน่งที่สมัครสอบ	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นางสาว	สุภารัตน์	ชินนาค	นักจิตวิทยา ฯ	ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มารายงานตัว ในเวลา ๐๘.๔๕ น. เพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ในเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. รายงานตัวเวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อสอบข้อเขียน ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
๒	๐๐๐๒	นางสาว	ชวิตา	สิงหเสนี	นักจิตวิทยา ฯ	

**ผู้ไม่มีสิทธิ์**

ลำดับ	รหัสประจำตัว	ชื่อ - สกุล			ตำแหน่งที่สมัครสอบ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	